

# Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/10, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc. Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII dự hội nghị.

Trước khi tiến hành chương trình hội nghị, Trung ương đã dành một phút tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử trận vì đại dịch Covid-19.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011

của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị, có tính chất gợi mở để Trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư cho rằng: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn hệ thống chính trị đã chủ động, tích cực vào cuộc; kể thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo để ra nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch thứ tư từ cuối tháng 4 đến nay, với biến chủng mới Delta lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, hết sức tiêu cực đến đời sống và đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta; đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ta và tâm lý và tâm trạng xã hội; đặc biệt, đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn đồng bào ta, trong đó có cả cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế và cán bộ cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch.

Tổng Bí thư nêu rõ: Các báo cáo tại hội nghị có quan hệ mật thiết với nhau, để nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ và cần



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và các đại biểu dự hội nghị.

cứ vào thực tế tình hình ở các ngành, lĩnh vực, địa phương minh để thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2021, nhất là dự báo về tình hình đất đai Covid-19 trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phát huy, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, nắm bắt thời cơ, thuận lợi và

không né tránh, không bị quan ngại cũng không tỏ hống để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2021 và trong các năm 2022.

Để cập một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Không phải ngẫu nhiên mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách ráo riết, quyết liệt, có hiệu quả.

Tổng Bí thư cho biết: Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó, khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hội nghị lần này sẽ tiếp tục thảo luận, bình tĩnh, khách quan về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, để ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu. Cho ý kiến cụ thể đối với đề án nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời, tập trung ưu tiên thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị, tư pháp bình và phê bình; về tập trung hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách; về tăng cường công tác kiểm

tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần nghiêm túc và thực tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình đang công tác, đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, sửa trực tiếp vào dự thảo Quy định, tạo sự thống nhất cao trong Trung ương để ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

Nêu rõ những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, hội nghị dự kiến làm việc đến ngày 7/10/2021.

NGUYỄN HIỆN (tổng hợp)

## TẬP TRUNG THẢO GIÕ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất: Việc thực hiện quy hoạch dân cư, tạo nguồn thanh toán xây dựng cơ bản là rất cần thiết nhưng quá trình thực hiện phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương của Tỉnh ủy. Theo đó, đối với 38 khu đất thống nhất quan điểm cho xử lý quy hoạch. Đối với 14 khu đất đã triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng trước thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 thống nhất hoàn thiện; 21 khu đất còn điều kiện mở rộng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát lại lần cuối. Trên cơ sở các khu đất đủ điều kiện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện

đẩy nhanh thủ tục để hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, phàn đấu hoàn thành trong năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, danh mục đất lúa. Khi đấu giá xong, các địa phương phải ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản, giao chủ tịch UBND huyện quản lý chặt chẽ nguồn tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Về chủ trương huy động nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng chủ trì

tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 50-KL/TU, ngày 28/2/2019 và Nghị quyết số 05-

NQ/TU, ngày 18/3/2019. Trên cơ sở đó để xuất việc thực hiện xây dựng nhà ở khu dân cư mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

## BAN CHQS HUYỆN VŨ THƯ Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến

Sáng ngày 4/10, Ban CHQS huyện Vũ Thư tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 19/12/2021 với chủ đề: "Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021". Theo đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn hưởng ứng đợt thi đua bằng các việc làm thiết thực: Tận tâm, tận lực với trách nhiệm cao nhất phối hợp với các lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt các phương án, kịp thời tham mưu, giải quyết hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022...

Tại lễ phát động, đại diện các ban của Ban CHQS huyện và đại diện ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ kỹ giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến.

QUỲNH LƯU

## CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG...

(Tiếp theo trang 3)

Em hứa sẽ ra sức học tập, rèn luyện để mang ý đức cứu người như một sự tri ân đối với những người lính quân hàm xanh.

Đại tá Đặng Đức Cảnh, Phó Chính ủy BDBP tỉnh chia sẻ: Chúng tôi rất vui mừng sau khi hoàn thành chương trình "Nâng bước em tới trường", các cháu được BDBP tỉnh đỡ đầu đều lựa chọn cho mình một sự nghiệp riêng. Đó là động lực, là tấm gương cho các cháu đang được BDBP tỉnh đỡ đầu, nuôi dưỡng noi theo, phấn đấu trong học tập. Đây cũng là động lực để chúng tôi - những người lính quân hàm xanh tiếp tục thực hiện "mệnh lệnh từ trái tim mình".

Thầy giáo Trương Kim Hiểu, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Thụy Anh (Thái Thụy) cho biết: Chúng tôi rất mong các chương trình này tiếp tục được lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực nhằm huy động mọi nguồn lực chung tay chăm lo cho mầm xanh tương lai để học sinh nghèo có cơ hội bước vào giảng đường đại học và mở ra cơ hội trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Trên dặm dài biên cương Tổ quốc, mỗi bước chân của người lính biên phòng đều ghi dấu tình thân nhiệt tình, lòng quyết tâm và khát vọng đổi thay cho những mầm xanh nơi cửa biển. Để rồi, mỗi thành công nhỏ như nguồn sáng góp lại cho một mùa nắng mới chứa chan niềm vui, ấm lại những cảnh đời kém may mắn. Một năm học mới vừa bắt đầu, nhờ chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" của BDBP Thái Bình, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại hồ hởi, phấn khởi như bao trẻ em khác, hào hứng đến trường viết tiếp ước mơ sáng tươi phía trước.

TRINH CƯỜNG - TẮT ĐÁP

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

## QUỲNH PHỤ Xử lý 1.060 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông



Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm soát giao thông kết hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp.

## Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông 2021

Huyện Quỳnh Phụ hiện có tổng đàn lợn khoảng 130.000 con; đàn gia cầm 1,6 triệu con; đàn chó, mèo trên 30.000 con và trên 7.000 con trâu, bò. Để bảo vệ đàn vật nuôi, từ ngày 15/9 - 10/10/2021, huyện Quỳnh Phụ tổ chức chiến dịch đợt đại trà tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Các ngành chức năng của huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn triển khai công tác tập

huấn bổ sung kỹ thuật cho cán bộ chăn nuôi thú y cơ sở, cấp phát đúng, đủ lượng vắc-xin theo quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự giác phối hợp thực hiện. Đến nay, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã cấp phát cho các địa phương trên 41.000 liều vắc-xin để tổ chức tiêm phòng, 37/37 xã, thị trấn trong huyện đã tiếp nhận vắc-xin và tổ chức thực hiện bảo đảm phương

châm "4 đúng" trong công tác tiêm phòng. Huyện Quỳnh Phụ phấn đấu trong chiến dịch, tỷ lệ tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn đạt từ 90% trở lên tổng đàn; tiêm phòng tụ huyết trùng, viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò đạt trên 80% tổng đàn; tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2020.

NGUYỄN CƯỜNG

## Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 4/10

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 4/10, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 235,7 triệu người, trong đó hơn 4,81 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 4/10, cả nước ghi nhận thêm 5.383 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 5.382 ca trong nước và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 813.961 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 4/10, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 45,4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khởi bệnh trong ngày là 27.683 bệnh nhân. Hiện 721.480/813.961 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 4/10, toàn tỉnh có 8 trường hợp F2 đang cách ly, theo dõi sức khỏe. 24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho 716 trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các địa phương có dịch (tính từ ngày 1/9 đến nay) là 7.893 trường hợp. Liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2021 đến nay, các huyện, thành phố đã rà soát được 137 trường hợp hiện đang có mặt tại Thái Bình, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 3 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.708 trường hợp, trong đó 1.666 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 42 trường hợp đang chờ kết quả.

THU HOÀI

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885